



บทความ/ข่าว เผยแพร่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต.กะลวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. 0 7363 1033 โทรสาร 0 7363 1034

E-mail:cpt_1@idd.go.th / www:pikunthong.com

ข่าวที่ 17 /2554

พิกุลทองเผย ผลงานวิจัย...รอบปฐมฤกษ์

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ นำผลงานศึกษาทดลองวิจัย เคาะฝุ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นการฝึก หัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ให้รับรู้รับทราบการดำเนินงานสมัยแรกเริ่ม

นายปรีชา โพธิ์ปาน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เปิดเผยถึงที่มาของการนำเสนอผลงานวิจัย ว่า จากการประชุม ข้าราชการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 ในที่ประชุมมีมติ ให้ข้าราชการนำ ผลงานศึกษา ทดลอง วิจัยด้านต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มาเคาะปิดฝุ่นโดยให้ข้าราชการแต่ละฝ่ายพลัดเปลี่ยนนำผลงานศึกษา ทดลอง วิจัย มานำเสนอ เดือนละ 1 ครั้ง / 1 เรื่อง มาเผยแพร่ เล่าสู่กันฟัง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้เพิ่มเติมความรู้ การดำเนินงานเกี่ยวกับงานศึกษา ทดลอง วิจัยสมัยแรกเริ่มจัดตั้งศูนย์ฯ แลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานขยายผล ให้รับทราบไปในทิศทางเดียวกัน แบบซึมซับจากการรับฟังที่ละนิดเก็บเข้าคลังสมอง ซึ่งการนำเสนอผลงานครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกปฐมฤกษ์ โดยนายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ส่วนวิเคราะห์ดิน เป็นผู้เบิกฤกษ์ ด้วยการหยิบยกงานวิจัย เรื่อง การศึกษาและติดตามการยุบตัวของดินอินทรีย์ในพื้นที่พรังจังหวัดนราธิวาส มานำเสนอแบบย่อ ซึ่งผลงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นงานที่นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ เป็นผู้เริ่มต้น สมัยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานวิชาการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ซึ่งถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดินอินทรีย์ และดินพรุ

นายปรีชาเปิดเผยต่อไปว่า ผมคิดว่าจากการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้ น่าจะมีความสำคัญยิ่งแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพราะนี่ถือเป็นการเพิ่มเติมความรู้หรือเป็นการสอนทางอ้อมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ผลงานวิจัยทุกเรื่อง ล้วนเป็นงานที่น่าสนใจมากก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยฝึกหัดการพูด การนำเสนอผลงาน ของนักวิชาการ ต่อสาธารณชน ให้เกิดความชำนาญ ต่อไปได้ ในเดือนมกราคม ปี 2554 จะมีผู้นำเสนอผลงานวิจัยที่สำคัญและน่าสนใจอีกครั้ง หากท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัย ก็สามารถเสนอแนะ และติดตามรับฟังได้ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ส่วนวันที่แน่นอน จะแจ้งให้ทุกท่านรับทราบต่อไป

ผู้สนใจข้อมูลผลงานวิจัยต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 7363 1033 / 0 7363 1038 โทรสาร 0 7363 1034 หรือ ติดต่อคุณสมพิศ สุวรรณ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์